



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๑๗๘-๒๑๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อนนอกกระดัดควบคุมได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ เหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วง ได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการ ประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้รับการประเมิน สามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๕๓-๖๖๓๖ กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น โดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วง ในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตจะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อ หาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)
อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	รักษาการตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน
๑	นาย ณัฐศักดิ์ ดีศรี	น.ก.ช.ก.	สน.กร.	น.ก.ช.พ. สน.กร.	๑. การจัดทำและเสนอความเห็นทางกฎหมายกรณีข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นขอความเป็นธรรมให้บำเหน็จดำรงชีพเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ๒. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้รับบำเหน็จรายเดือน ๓. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นมีสิทธินำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
๒	นาง วณิตา ไชยภู	น.ว.ช.ก.ช.ก.	กาฬสินธุ์	น.ว.ช.ก.ช.พ. กาฬสินธุ์	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. แนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร
๓	นาง พัทธนันท์ ยั่งตรง	น.ว.ช.ก.ช.ก.	สน.คท.	น.ว.ช.ก.ช.พ. กค.	๑. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ๒. แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินโดยการบริหารจัดการความรู้
๔	นาย วิทิต จันทนินทร์	น.ก.ช.ก.	สน.กร.	น.ก.ช.พ. พระนครศรีอยุธยา อยุธยา	๑. ขออนุมัติขยายระยะเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๒. ขอรื้อหรือการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด ๓. แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องราวร้องทุกข์ เฉพาะกรณีกลุ่มกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕	น.ส. กัญญา อติตโต	น.ก.ช.ก.	สน.กร.	น.ก.ช.พ. สุพรรณบุรี	๑. ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. การพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๖	น.ส. มยุรี คะศรีทอง	น.ว.ช.ก.ค.	ตบ.	น.ว.ช.ก.ช.พ. กค.	๑. การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระบบบำเหน็จบำนาญ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และระบบบำเหน็จบำนาญ
๗	นาย ณัฐพันธ์ ปฏิเสณ	น.ก.ช.ก.	ลพบุรี	น.ก.ช.พ. นครปฐม	๑. การตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล ๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ๓. แนวทางการพัฒนาช่องทางรายได้มาซึ่งข้อมูล
๘	นาย กรวุฒิ บรรยงวรพินิจ	น.ก.ช.ก.	สน.กร.	น.ก.ช.พ. ชลบุรี	๑. ร้อยเรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ๒. ร้อยเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี รับเงินค่าตอบแทนสอนตำแหน่ง ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพในการสอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	รักษาการตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อผลงาน
๙	น.ส. วัลลาวัลย์ จตุพนาพร	นวม.ชก.	สน.พส.	นวช.กช.ชฟ. นครปฐม	๑. การติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเงินการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐	นาง ยุพวรรณ พรอมตระกูล	นวช.กช.ชก.	สุรินทร์	นวช.กช.ชฟ. สุรินทร์	๑. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนาระบบตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS
๑๑	น.ส. กิรีณี จาระนุ่น	นง.ชก.	ราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ชัยภูมิ	นง.ชฟ. ชัยภูมิ	๑. หากเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. หากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓. การรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตราหรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
๑๒	นาย วิรัตน์ บุญคำมูล	นง.ชก.	สระบุรี	นง.ชฟ. เชียงใหม่	๑. การพิจารณาอุธรรณ์ กรณีความผิดทางละเมิดจัดซื้อผ่านนม ของเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ ๒. การพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ กรณีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจและเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติทั่วไป/ และเทศบัญญัติทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๓	นาย ปรีชา แดงแสงทอง	นง.ชก.	พิษณุโลก	นง.ชฟ. เชียงราย	๑. การตรวจและวินิจฉัยสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเทศบาลตำบลบางระกำ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์และขยายแนวเขตเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าที่ดินของเอกชน ๒. การตอบข้อหารือหรือปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครตำรวจบ้าน ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔	นาง วรณดี กิจกล้า	นวช.กช.ชก.	ภูเก็ต	นวช.กช.ชฟ. สุราษฎร์ธานี	๑. การขออนุมัติจ่ายเงินสำรองเงินสะสมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลศรีภูษา ๒. แนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๕	น.ส. สิชลภักดิ์ วัฒนะเวชศักดิ์	นวช.กช.ชก.	สน.คท.	นวช.กช.ชฟ. ตบ.	๑. การควบคุมและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๒. แนวทางพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๑๖	นาง สารี มาลา	นวช.กช.ชก.	ตรัง	นวช.กช.ชฟ. นครศรีธรรมราช	๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๑๗	นาย วีระพงษ์ พงษ์บุญ	นง.ชก.	นครราชสีมา	นง.ชฟ. นครราชสีมา	๑. การพิจารณาอุธรรณ์คำสั่งกำหนดให้ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดขอใช้เงินคืนของ อบต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ๒. การวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคอง อ.คง จ.นครราชสีมา ๓. การจัดการความรู้ของกลุ่มงานกฎหมายฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๑๘	นาง พุทธิพร พลอยผักแว่น	นวช.กช.ชก.	นครราชสีมา	นวช.กช.ชฟ. นครราชสีมา	๑. การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ๒. แนวคิดเพื่อพัฒนาระบบการลงข้อมูลเผยแพร่ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยอิเล็กทรอนิกส์